

C4 Mr.China

อี้อากันถ่วนหน้า หลั่ง “โอฟาร์ ไชยประวัติ”
แต่งตั้งก็ปรึกษาทีมเศรษฐกิจ “พิชญ์ เจริญ
มหาศาล” หัวงกรุงฯทางเข้าจีน

โอฟาร์เน้นทุนซื้อลุยจีน!?!

เห็นรายชื่อที่ปรึกษาชุดใหม่ของรองนายกรัฐมนตรี “โอฟาร์ ไชยประวัติ” แล้วก็ไม่ว่าแปลกตาแต่ประการใด ส่วนใหญ่เป็นรายชื่อที่คุ้นเคยในแวดวงเศรษฐกิจกันดีอยู่แล้ว ยกตัวอย่าง เช่น “ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี” เป็นต้น

แต่ที่ดูจะฮือฮานิดหน่อย ก็น่าจะเป็นชื่อของ “พิชญ์ เจริญมหาศาล” อดีตที่ปรึกษากระทรวงพาณิชย์ ที่เพิ่งเกษียณหมาดๆ เมื่อปลายเดือน ก.ย.ที่ผ่านมานี้เอง

พอเกษียณปุ๊บก็รับงานใหม่ทันควัน นั่งเก้าอี้รองอธิการบดีและคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ถัดมาไม่กี่วัน ก็มีชื่อติดโผที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่ง

ซึ่งก็ต้องยอมรับว่า เครดิต “พิชญ์ เจริญมหาศาล” คนนี้ไม่ธรรมดา ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญตลาดจีนชนิดหาตัวจับยาก ถึงขนาดได้รับฉายา “Mr.China”

เดินทางเข้าออกประเทศจีนเป็นว่าเล่น มีคอนเนกชันกับข้าราชการระดับบิ๊กๆ ในหลายมณฑล เขียนหนังสือเกี่ยวกับจีนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เล่ม

งานที่ถนัดที่สุดก็คือการนำนักธุรกิจไทยประเภท SMEs เข้าไปเจาะตลาดจีน ทั้งการเดินทางไปในรูปแบบจับคู่ทางธุรกิจและการจัดงานแสดงสินค้า

ซึ่งการเข้ามานั่งเก้าอี้ที่ปรึกษาในครั้งนี้ก็คาดเดาได้ไม่ยากว่า รองนายกฯ โอฟาร์ หวังให้เป็นที่ปรึกษาด้านการเจาะตลาดจีนโดยเฉพาะ

เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่าเศรษฐกิจทั่วโลกเวลานี้ตกอยู่ในภาวะฝืดเคือง ประเทศใหญ่ๆ อย่างสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ล้วนบักโกรกกันเป็นแถว นอกจากกลุ่มประเทศโอเปกแล้ว เห็นมีจีนกับอินเดียเท่านั้นที่ยังพอระดับประคองเอาตัวรอดได้

เชื่อว่าจีนกับอินเดียไม่เจอผลกระทบในวิกฤติเศรษฐกิจ แต่เป็นเพราะสองประเทศนี้มีการบริโภคภายในสูง และยังมีเงินสำรองประเทศค่อนข้างมาก

จึงสามารถนำออกมาใช้ได้ ในยามขัดสน โดยเฉพาะจีนนั้นต้องถือว่ายังมีเสน่ห์ที่จะเข้าไปทำมาค้าขายด้วย

แต่ถึงแม้เงินจะเป็นประเทศใหญ่ มีการบริโภคสูง ทว่า สินค้าในประเทศจีนก็มีความหลากหลายไม่แพ้สินค้าไทย แถมราคาถูกกว่า อาจเป็นรองในเรื่องคุณภาพ เพราะฉะนั้นการที่ผู้ประกอบการจะเข้าไปเจาะตลาดนี้แบบขนมหวานั้นลืมนิดได้เลย

ถ้าไม่มีมูลหลัง ไม่มีอำนาจ ไม่มีคอนเนกชัน ก็ยากที่จะประสบความสำเร็จในดินแดนมังกร

ขนาดนักลงทุนมือฉมังอย่างกลุ่ม ซี.พี. กว่าที่จะประสบความสำเร็จก็เจ็บตัวมาไม่น้อย

เพราะฉะนั้นรองนายกฯ โอฟาร์คงใคร่ครวญดูแล้ว และเห็นว่า “พิชญ์ เจริญมหาศาล” คนนี้นี่แหละที่เข้าตากรรมการมากที่สุด

ซึ่งก่อนหน้านี้ Mr.China ก็เคยให้สัมภาษณ์ “บางกอกบิสิเนส” ว่ากำลังจะพาผู้ประกอบการ SMEs ชุดใหญ่เข้าไปเซอร์เวย์ตลาดจีนอีกรอบ อย่างไรก็ตาม

แม้จะมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับจีน มีประสบการณ์โชกโชน มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น แต่กรอบระยะเวลาการทำงานก็สำคัญไม่น้อย

เชื่อว่ากว่าการเปิดตลาดจีนภายใต้รัฐบาลชุดนี้ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจจีนเช่นนี้ คงใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะเห็นเป็นรูปเป็นร่าง

ที่สำคัญ ต้องให้ทั้ง “อำนาจ” และ “เม็ดเงิน” สามารถตัดสินใจดำเนินการได้ทันควัน ไม่ต้องทำรายงานขออนุมัติและรอคำสั่งอนุญาต

จึงเป็นหวังว่า สถานภาพของรัฐบาลที่ไม่ค่อยจะมั่นคง กับคำร่ำลือหนวหนวนโยบายขณะนี้ “ความนิ่ง” ไม่มีใครกล้าขยับตัวทำอะไร ก็เกรงว่าที่ปรึกษาที่ตั้งขึ้นมาอาจเป็นได้แค่หุ่นเชิด ไม่มีเวทีให้แสดงฝีมืออย่างแท้จริง

ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็น่าเสียดายอย่างยิ่ง เพราะได้คนมีฝีมือมากุมงาน ไม่เป็นประเภทผัดผัดตัว

แต่ดันมาผัดจังหวะเวลา!!!



พิชญ์ เจริญมหาศาล